

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **317**/UBND-QLĐT

Điện Biên Phủ, ngày **26** tháng 02 năm 2025

V/v xin ý kiến vào dự thảo Đề án đặt
tên các tuyến đường và công trình
công cộng trên địa bàn thành phố
Điện Biên Phủ

Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Công văn số 3120-CV/TU ngày 14/02/2025 về việc rà soát, xây dựng đề án đặt tên các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng dự thảo đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Ngày 23/02/2025, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ đã đi khảo sát thực tế các tuyến đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên do UBND thành phố xây dựng trong dự thảo đề án. Ngày 26/02/2025, Thường trực Thành uỷ Điện Biên Phủ đã họp, bàn và cho ý kiến vào dự thảo Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành phố đã tiếp thu các ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Thành uỷ để bổ sung, hoàn thiện đề án.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng trong việc xây dựng đề án Đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố theo đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận trong cấp uỷ, chính quyền, đại biểu HĐND và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. UBND thành phố kính đề nghị Thường trực HĐND thành phố tổ chức lấy ý kiến Đại biểu HĐND thành phố về dự thảo Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (Có dự thảo Đề án kèm theo).

Ý kiến tham gia vào đề án xin được gửi về UBND thành phố trước ngày 28/02/2025 để tiếp thu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền đặt tên, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành uỷ (b/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hưng